

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่รัฐไว้ทุกข์ 1 ปี ในส่วนประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยนายกฯ ย้ำถึงการดำเนินการเรื่องต่างๆ ว่า ต้องไม่ขัดหลักกฎหมายและพิจารณาตามความเหมาะสม</p> <p>ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และร.มว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีมีภาพข้าราชการถ่ายเซลฟี่ลงในสังคมออนไลน์ ขณะเข้ากราบพระบรมศพ ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการชัดเจนไปแล้ว ขอให้ทุกคนสำรวม ไม่ควรทำอะไรตามอำเภอใจ</p> <p>หน่วยปฐมพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ อสม.ทั่วประเทศที่มีจิตอาสา มารวมตัวบริเวณหน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครฯ ก่อนแยกย้ายกันไปให้บริการประชาชนที่หน่วยแพทย์รอบพื้นที่สนามหลวง 8 จุด และแจกยารักษาโรคให้แก่ประชาชนที่เดินมาทางเข้ามณฑลพิธีพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา หากพบผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเกินขีดความสามารถ จะประสานนำส่งโรงพยาบาลสนามให้การดูแลต่อไป</p>
<p>ทีวีช่อง 3,5,7,9,สทท ,ThaiPBS,TNN</p>	<p>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคาร รพ.สวนสราญรมย์</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารสราญราษฎร์" รพ.สวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ร.มว.สธ. และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ</p>
<p>บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>โครงการพระบรมวงศานุวงศ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ดำเนินโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กว่า 200 โครงการ โดยกำหนดให้การพัฒนาตามพระราชดำริเป็น 1 ใน 16 แผนงาน ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยมอบหมายให้กรมควบคุมโรครับผิดชอบ 2 โครงการสำคัญคือ โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในนกกระเรียนและเขาวงกตในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>การประชุมด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เสนอบทความ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นต้นแบบสำคัญของผู้นำที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มาเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ในปีนี้ ทรงจัดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "อนามัยสิ่งแวดล้อม : ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อที่ก่อโรค" เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559</p> <p>โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เชื่อมโยงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมเข้ากับสารเคมีที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและเชื้อก่อโรค ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์และการสาธารณสุขในการวิจัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ</p>
<p>พิมพ์ไทย</p>	<p>วันเบาหวานโลก</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี สหพันธ์เบาหวานนานาชาติและองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็น "วันเบาหวานโลก" จากผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดย สสส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นเบาหวาน 4 ล้านคน มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวอีก 7.7 ล้านคน ซึ่งคนกลุ่มนี้ร้อยละ 5-10 ต่อปี จะเป็นเบาหวานหากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และจากผลการศึกษาพบว่า เครื่องดื่มหวาน 1 แก้ว มีปริมาณ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ	<p>น้ำตาลมากกว่าปริมาณที่ร่างกายควรได้รับ ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักจากการผลิตอินซูลินเพื่อปรับระดับน้ำตาลในเลือด คนจึงเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุน้อยมากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการสำรวจสุขภาพคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป พบความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 8.8 (คิดเป็น 4.8 ล้านคน) และข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2551 พบว่า ไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานเฉลี่ย 3,984 ล้านบาทต่อปี หากคนไทยป่วยโรคเบาหวาน 3 ล้านคนต่อปี มารับบริการที่สถานพยาบาล จะต้องเสียค่ารักษาทั้งสิ้นประมาณ 47,596 ล้านบาทต่อปี</p>
สยามรัฐ	<p>กรมการแพทย์ร่วมพัฒนาศักยภาพพร.ทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงบทบาทภารกิจกรมการแพทย์ ว่า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ รับผิดชอบด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และเป็นหน่วยงานรับส่งต่อจากรพ. ในสังกัด สป. โดยจะมีบทบาทในการช่วยพัฒนาเรื่องการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับแต่ละเขตสุขภาพ สำหรับกรอบการพัฒนาทางด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม สำนักประเมินเทคโนโลยีจะทำหน้าที่ในการประเมินทั้งเครื่องมือแพทย์และวิธีการบริการว่า มีความคุ้มค่า คุ้มค่าเหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ รวมถึงการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมที่มีอยู่ให้สมบูรณ์แบบ มีศักยภาพ เพื่อดูแลประชาชนมากขึ้น</p>
โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก	<p>การดูแล 5 โรคหายากในไทย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้มี 5 โรคหายากที่พบบ่อยสุดในประเทศไทย คือ 1.โรคมึกรดในเลือด 2.โรคแอมโมเนียคั่งในสมอง 3.โรคแอลเอสดี 4.โรคพราเดอร์-วิลลี 5.โรคกล้ามเนื้อดูเชน ซึ่งโรคเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบสมอง หากวินิจฉัยช้า รักษาไม่ทัน อาจทำให้สมองถูกทำลายถาวรและเสียชีวิต ปัจจุบันยังไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ โดยเฉพาะสธ.ที่ต้องสนับสนุนการตรวจโรคให้มีคุณภาพการรักษาที่ดี</p>
สยามรัฐ	<p>โรคอะโครเมกาลี</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย และหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม รพ.จุฬาฯ ร่วมกับบริษัทโนวาริตส์ จะเปิดตัวโครงการ "ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอะโครเมกาลีในประเทศไทย" สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคอะโครเมกาลีได้ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 18 พ.ย.นี้ 14.15-16.00 น. ที่ห้องประชุม 5-6 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี</p>
โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ข่าวสด	<p>ความมั่นคงด้านวัคซีนของไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัส เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันวัคซีนฯ จะน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเข็มมุ่งเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีน รวมถึงสร้างหลักประกันว่าประชาชนจะมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนาวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2560 เช่น ด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิต ได้แก่ การพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็น การผลิตวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน การผลิตวัคซีนผสมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี</p>
พิมพ์ไทย	<p>แนวทางป้องกันเด็กจากโรคติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ประธานการประชุมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชียกล่าวภายหลังพิธีเปิด "การประชุมนานาชาติโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชียปี 2016" ภายใต้แนวคิด "รวมพลังเพื่อปกป้องเด็ก" (Working Together to Safeguard Children) จากโรคติดเชื้อต่างๆ ว่า โรคติดเชื้อในเด็กเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทยและของโลก โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ อูจจาระร่วง มือ เท้า ปาก คางทูม อีสุกอีใส หัด ไข้เลือดออก ไข้ชิก้า รวมทั้งโรคติดเชื้อเอชไอวีที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ฯลฯ จากสถิติขององค์การยูนิเซฟ พบว่าเฉพาะปี พ.ศ. 2558 มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก จำนวนมากถึง 900,000 รายที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ มากกว่าร้อยละ 50 อยู่ที่ทวีปเอเชีย โดยในการประชุมครั้งนี้ จะมีการพูดคุยถึงการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในเด็กของประเทศสมาชิก</p>
เดลินิวส์	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ เลหาภิชาติชัย สสอ.ตาเสา นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. กว่า 700 คน ร่วมกิจกรรม "ควบคุมโรคเข้แม้ง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก" ณ หอประชุมเทศบาล ต.ตาเสา จ.พระนครศรีอยุธยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ คอลัมน์ สุขต้องแชร์	<p>การใช้ยาสมเหตุสมผล</p> <p>-เสนอข่าว งาน "สัปดาห์รัฐรักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2559" จัดขึ้นวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ในช่วงเช้าเวลา 10.00-12.00 น. ที่ สสส. และในช่วงบ่ายเวลา 14.00-17.00 น. ที่รพ.รามธิบดี โดยในระดับโลกมีการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์เชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 18 พ.ย.ของทุกปี</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>ปัญหาเชื้อดื้อยา</p> <p>-เสนอบทความ The Straits times ของสิงคโปร์ รายงานว่า พบข้อมูลคนไทยกินยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยเชื้อดื้อยากว่า 20,000 คนต่อปี สาเหตุจากสามารถหาซื้อยาปฏิชีวนะได้ง่ายตามร้านขายยา และยังมี ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกินยาปฏิชีวนะ ดังนั้น ต้องมีการปรับทัศนคติเรื่องการกินยาของประชาชน โดยอาการป่วยที่พบบ่อยและหลายคนมีการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโดยไม่จำเป็น เช่น เป็นหวัดและเจ็บคอ ท้องเสีย หรือแผลเลือดออก ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องร่วมมือกันแก้ไข ทั้งรพ. ร้านขายยา และ ประชาชน</p>



สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 